

phung phung CHÚYÊN

Thánh Bênadino Siêna (1380-1444)

Hôm nay Giáo Hội mừng kính thánh Bênadino Siêna, mừng quan thầy đấng nhũng ai chớ n ngài làm quan thầy nhê.

Cha Vui mừng

Thứ 6: 20/05/2022

Thánh Bênadino Siêna sinh năm 1380 tại một thị trấn gần thành phố Siêna, nước Ý. Ngài là con trai của một nhà chức sắc nước Ý. Song thân Bênadino qua đời khi ngài mới lên bảy.

Nhưng ngay cả bà con của Bênadino quý mến ngài như con ruột của họ. Họ cũng cho Bênadino ăn học đấng nười đấng chớ n. Bênadino trở nên thành viên đáng quý một cậu trai cao to đĩnh đĩnh. Bênadino có tính pha trò nên các bạn bè của Bênadino thích đùa cợt bên ngài. Tuy nhiên, họ biết rằng không nên nói bậy bạ gì thô tục nào khi có sự hiện diện của Bênadino, vì ngài sẽ không khoan tha cho đời này. Hai lần khi một gã thanh niên kia dám đùa Bênadino phạm tội, cả hai lần Bênadino đã trừng cho họ một quai đũa và đuổi họ đi.

Thánh Bênadino Siêna có một tình yêu đặc biệt dành cho Đức Trinh Nữ Maria. Chính Đức Mẹ là Đức mẹ gìn giữ tâm hồn ngài trong sạch. Ngay khi còn thiếu niên thiêu, Thánh Bênadino Siêna đã đấng sự cậu quý mến và Đức Mẹ yêu mến con trẻ tha truy cập và mãi nó vậy.

Bênadino Siêna có tâm hồn nhũy cảm. Ngài rất thương mến những người nghèo khổ. Lần kia, người cô của Bênadino Siêna không còn thức ăn cho thêm một người hành khất nữa, cậu bé liền la lớn tiếng: "Thà con chịu đói còn hơn là để cho người đàn ông đáng thương này phải ra đi mà chúng ta chẳng chút gì!" Năm 1400, khi cậu đang học tại trường thành phố, Thánh Bênadino và các đấng bạn của ngài đã tình nguyện giúp đỡ những người. Họ ngày đêm săn sóc những người

đau yểu và hấp hối suốt sáu tuần lễ cho tới khi chết chầm chầm đi.

Khi lên hai mươi hai tuổi, Bênađinô Siêna gia nhập dòng Thánh Phanxicô khó khăn. Rồi Bênađinô Siêna làm linh mục. Sau nhiều năm phụng vụ, thánh nhân được cử đi nhậm chức các thị trấn và thành phố rao giảng. Thánh Bênađinô Siêna đã nhận nhiệm vụ cho mọi người và lòng yêu thương của Đức Chúa Giêsu. Trong những ngày rày, các thói xấu làm suy vi tinh thần đạo đức của mọi người già trẻ con trẻ. "Làm sao con có thể tìm mình cứu lấy những người này?" trong lời kinh, Bênađinô Siêna đã hỏi Thiên Chúa. "Con có thể dùng thứ vũ khí nào để chống lại ma quỷ?" và Thiên Chúa trả lời: "Thánh Danh Ta để cho con!" Vì thế, Bênađinô Siêna đã rao giảng lòng tôn sùng Thánh Danh Chúa Giêsu. Ngài sống đời Thánh Danh này rất nhiều lần trong mọi bài giảng. Thánh nhân xin mọi người ta in Thánh Danh Chúa Giêsu và dán trên các cửa ra vào cửa thành phố, trên khắp các cánh cửa... Nhờ việc tôn sùng Thánh Danh Chúa Giêsu và lòng sùng kính Mẹ Maria, Bênađinô Siêna đã đem hàng ngàn người trên khắp Ý trở về với Giáo hội.

Thánh Bênađinô Siêna đã trải qua bốn mươi hai năm trong đời tu dòng Phanxicô. Thánh nhân qua đời ngày 20 tháng Năm năm 1444 tại Aquila, nước Ý, hưởng thọ sáu mươi tuổi. Chỉ sáu năm sau, năm 1450, Bênađinô Siêna được đức thánh cha Nicôla V tôn phong hiển thánh.

Thánh Bênađinô Siêna đã thực sự quan tâm đến mọi người. Thánh nhân đã dùng tất cả nghị lực và niềm vui của mình để phụng vụ Đức Chúa Giêsu và làm cho mọi người ta yêu mến Thánh Danh Chúa. Chúng ta cũng hãy năng cầu xin "Thánh Danh Chúa Giêsu."

(Nguồn: dongten)

From: ĐỒ Dzũng

<https://youtu.be/1RLU3L6VHdY>
